

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi trong bài Đợi mẹ lớp 7 trang 98 Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo.

### **Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Đợi mẹ trang 98 (Chân trời sáng tạo)**

#### **\* Chuẩn bị đọc**

**Câu hỏi (trang 98 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Đợi chờ luôn mang lại cho người đợi những cảm xúc đặc biệt. Hãy chia sẻ với các bạn những cảm xúc của em khi đợi chờ một ai đó/một điều gì đó.

#### **Trả lời:**

Cảm xúc khi chờ đợi ai đó là háo hức và mong chờ, hy vọng những điều tốt đẹp.

#### **\* Trải nghiệm cùng văn bản**

**1. Tưởng tượng:** Em hình dung thấy điều gì khi đọc đoạn thơ này?

#### **Trả lời:**

Em hình dung thấy hình ảnh một đêm trăng sáng với cánh đồng lúa, ngọn bếp lửa chưa ấm và căn nhà tranh trống trải.

**2. Suy luận :** Mẹ đã bế ai vào nhà? Dựa vào đâu mà em cho là như vậy?

#### **Trả lời:**

Mẹ đã bế em bé vào nhà, dựa vào câu thơ cuối. Có thể hiểu em bé đợi mẹ đến mức ngủ thiếp đi trước khi mẹ về.

#### **\* Suy ngẫm và phản hồi**

**Nội dung chính:** Tình cảm của con cùng những tâm tư với mẹ qua hình ảnh đợi chờ mẹ mỗi ngày.



**Câu 1 (trang 99 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Xác định cách gieo vần và ngắt nhịp của bài thơ.  
Em có nhận xét gì về cách gieo vần và ngắt nhịp ấy?

**Trả lời:**

Cách gieo vần lưng, ngắt nhịp 6/4 thể hiện cảm xúc chờ đợi khắc khoải của em bé với mẹ.

**Câu 2 (trang 99 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Tìm và nêu tác dụng của những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ thể hiện tâm trạng đợi mẹ của em bé.

**Trả lời:**

Hình ảnh, từ ngữ: Em bé nhìn vầng trăng nhưng chưa nhìn thấy mẹ, em bé nhìn vầng trăng, chờ tiếng bàn chân mẹ.

Tâm trạng chờ đợi mong ngóng.

**Câu 3 (trang 99 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Nêu cảm nhận của em về hình ảnh “Mẹ đã bé vào nhà nõi đợi vẫn nằm mơ”.

**Trả lời:**

Đây là một hình ảnh sáng tạo và đầy ám áp. Dường như khi mẹ về em bé đã ngủ thiếp đi và trong giấc mơ em vẫn luôn đợi chờ mẹ.

**Câu 4 (trang 99 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Bài thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả? Hãy tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc ấy.

**Trả lời:**

Bài thơ thể hiện tình yêu thương của bạn nhỏ dành cho mẹ. Thể hiện ở hình ảnh em bé đợi chờ và trông mong mẹ, nhớ những hình ảnh lao động vất vả của mẹ.

**Câu 5 (trang 99 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2):** Theo em, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì qua bài thơ trên?

**Trả lời:**

Tác giả muốn gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử, sự gắn kết yêu thương giữa những người trong gia đình qua bài thơ.

**Câu 6 (trang 99 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2)**

**Tình cảm của bé và mẹ dành cho nhau gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm giữa những người thân trong gia đình? Hãy viết một đoạn văn ngắn để bày tỏ suy nghĩ của em.**

**Trả lời:****Đoạn văn tham khảo:**

**Tình cảm của bé và mẹ dành cho nhau gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm - mẫu 1**

Tình cảm gia đình trước hết nó chính là tình cảm của những người trong gia đình dành cho nhau đó là tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em. Mỗi tình cảm ấy đều mang lên ý nghĩa của nó, mỗi ý

nghĩa của nó là một phần giúp tình cảm gia đình được bền chặt, sâu nặng. Tình cảm ấy không chỉ là tình cảm giữa những người có cùng huyết thống với nhau mà những người không chung huyết thống cũng có thể cảm nhận được từ cách họ quan tâm đến nhau, cộng tác với nhau trong công việc.

### **Tình cảm của bé và mẹ dành cho nhau gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm - mẫu 2**

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp. Như trong bài thơ “Đợi mẹ” của nhà thơ Vũ Quần Phương, tình cảm của nhân vật em bé dành cho mẹ của mình thể hiện qua sự chờ đợi, mong mỏi mẹ trở về trong màn đêm tĩnh lặng. Sự cô đơn không làm nhụt chí của em bé, em vẫn đợi mẹ như màn đêm đợi ngày mai. Như trong chúng ta, ai chả có những lúc phải chờ đợi, con chờ đợi mẹ đi chợ về, bố mẹ chờ đợi đưa con đi làm xa trở về... đó đều là cách mà những người trong gia đình thể hiện với nhau. Nó không giống với tình yêu, sự chờ đợi đem đến sự bồi hồi, hy vọng vào một điều gì sắp xảy ra khiến chúng ta khi thì lo lắng, sốt ruột, khi thì vui vẻ, hồ hởi. Dù được biểu hiện như thế nào, tình cảm gia đình vẫn là tình cảm đáng trân trọng. Chúng ta cần phải biết yêu mến người thân của mình và biết trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình của mình.

### **Tình cảm của bé và mẹ dành cho nhau gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm - mẫu 3**

Tình cảm giữa những người thân trong gia đình luôn là một tình cảm đáng quý và đáng trân trọng. Tình cảm ấy chính là sự yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau của một gia đình. Khi ta vấp ngã luôn được gia đình đùm bọc, che chở, vỗ về. Đồng thời bản thân mỗi người cũng cần cố gắng, chăm chỉ, yêu thương, bảo vệ tất cả mọi người trong gia đình. Tình cảm giữa những người thân trong gia đình chính là tình cảm máu mủ ruột già không gì có thể thay thế và ta luôn phải trân trọng tình cảm ấy.